



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 15 ก.พ. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 132 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 24,714 ราย รักษาหาย 22,883 ราย ยังรักษาอยู่ รพ. 1,749 ราย อาการหนัก 7 ราย และเสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย เสียชีวิตรวม 82 ราย

-สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 81 เป็นเพศชาย อายุ 62 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ไต และความดันโลหิตสูง ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 82 เป็นเพศชาย อายุ 78 ปี มีโรคประจำตัวมาก ทำให้อาการทรุดลงเร็ว ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด มีอาการไตวายเฉียบพลัน

-กรมควบคุมโรค รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรายใหม่และสะสมใน 7 จังหวัด ประกอบด้วยสมุทรสาคร รายใหม่เพิ่ม 69 ยอดรวม 15,577 ราย กทม. รายใหม่เพิ่ม 1 ยอดรวม 924 ราย ชลบุรี รายใหม่เพิ่ม 2 ยอดรวม 652 ราย ปทุมธานี รายใหม่เพิ่ม 50 ยอดรวม 262 ราย นครปฐม รายใหม่เพิ่ม 8 ยอดรวม 88 ราย สมุทรสงคราม รายใหม่ 1 ยอดรวม 70 ราย และเพชรบุรี รายใหม่ 1 ยอดรวม 47 ราย

-กรุงเทพฯ จุฬาฯ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ด้านกรมการโควิด 19 จุฬาฯ ยืนยันว่ายังคงควบคุมสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ จากการค้นหาเชิงรุกพื้นที่ จุฬาฯ อาคารจุฬาวิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง เบื้องต้นพบผู้สัมผัสใกล้ชิด 862 ราย พบติดเชื้อรวม 20 ราย คัดกรองในชุมชน 343 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และยังมีผลอีกกว่าร้อยราย

-จ.ตาก ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ แต่ย้อนไปเมื่อวันที่ 11 ก.พ. พบ 37 ราย วันที่ 13 ก.พ. พบ 52 ราย และวันที่ 14 ก.พ. พบ 7 ราย จึงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง

-จ.ปทุมธานี ที่เกี่ยวข้องกับตลาดมีผู้ติดเชื้อใหม่ 50 ราย

-จ.สมุทรสงคราม เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา และนครนายก ยังพบผู้ติดเชื้อที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดใน จ.ปทุมธานี

-จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นเด็กชายอายุ 7 ปี ที่ติดเชื้อจากการไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของญาติ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย และเสี่ยงต่ำอีก 34 ราย เบื้องต้นผลออกมาเป็นลบทั้งหมด จังหวัดประกาศล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง และบ้านหนองแดง

-จ.ระยอง พบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย หลังไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 10 วัน เป็นชายอายุ 43 ปี พนักงานขับรถในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ไม่ทราบที่มาว่าติดมาจากไหน สอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิด 11 ราย เบื้องต้นไม่พบเชื้อทั้งหมด

-จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69 ราย พร้อมเพิ่มเปิดตลาด 21 แห่ง 18 ก.พ. นี้

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus, Chiangmainews) ทวีตช่อง 5, NBT

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพพนักงานเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการ ปี 2564 “เสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด 19 ในสถานศึกษา” โดยโรงเรียนควรคุมเข้มบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตใหม่ ด้วยวิธีการให้สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดโต๊ะเรียนนั่งห่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ พกและใช้เจลแอลกอฮอล์ และปรับเหลือเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน รวมถึงมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารการเรียนรู้ในการเรียนแบบออนไลน์ จัดระบบแนวทางการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตลอดจนการสื่อสารรับรู้สุขภาพอนามัยป้องกันโรคโควิด 19 ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

-นพ.วิชายุ ปาวัน ผอ.สพค.ม. กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในกลุ่มจุฬาฯ ว่าเป็นกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีพฤติกรรมมารับประทานร่วมกัน พบผู้ติดเชื้อในเวลาไล่เลี่ยกัน 8 คน ส่วนอีก 6 คน เป็นกลุ่มคนใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อโควิดครั้งนี้ไม่ได้กระจายและแพร่ไปในกลุ่มบุคลากรอื่น ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อกลุ่มวัยแรงงานอายุ 40 ปีขึ้นไป และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 60 คน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : ทวีตช่อง 3

-นายกฯ ขอประชาชนทยอยกันไปลงทะเบียนเราชนะ ไม่จำเป็นต้องมาวันแรก ห่วงเรื่องการเว้นระยะห่าง เน้นย้ำต้องสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ตอบคำถามประเด็นจะมีการฉีดวัคซีนในจังหวัดท่องเที่ยวด้วยหรือไม่ ว่า การฉีดวัคซีนจังหวัดท่องเที่ยวนี้ไม่ได้แน่นอน ซึ่งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติประชุมกับ สร. และ ศบค. โดยจะมีการจัดสรรวัคซีนให้เป็นระยะๆ โดยระยะแรกที่ฉีดจะมีจำนวนจำกัดนั้น ระหว่าง ก.พ.-

พ.ค. 2564 จะฉีดให้บุคลากรการแพทย์ และพื้นที่เสี่ยงระบาดรุนแรง ส่วนกลุ่มการท่องเที่ยวจะฉีดอยู่ในระยะต่อมาที่คาดว่าวัคซีนมีมากพอคือ มิ.ย. - ธ.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, js100, thansettakij)

-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เผยสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและขบวนการนำพาเข้ามาได้จำนวนมาก โดยเฉพาะการจับกุมนางราตรี เวชสุวรรณ หรือ เจ็พเพร เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง ลักลอบนำเข้า-ส่งออกแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมา มาส่งที่ตลาดกลางกุ่ม จ.สมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่มีโปรแกรมเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ทาง กกท. ได้รวบรวมข้อมูลนักกีฬาทั้งหมดนำเรียนเสนอต่อ ครม. และ นายกรัฐมนตรี รับทราบและเห็นชอบให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าแพทย์ และ สธ. จะมีการตรวจสอบวัคซีนก่อนนำมาใช้ฉีดให้ประชาชน เพื่อความปลอดภัย และการจัดสรรมีเพียงพอกับทุกคนแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-อาการผู้ว่าสมุทรสาครดีขึ้น ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้ว ขณะนี้อยู่ในระยะของการฟื้นตัว คาดสัปดาห์หน้าย้ายออกจากห้องไอซียู

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริการายแรกของไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, isaranews, kapook, nationtv, mcot)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ กรณีผู้ป่วยเพศชายอายุ 41 ปี เป็นนักธุรกิจซึ่งเดินทางไปค้าพลอยที่แทนซาเนีย ในทวีปแอฟริกา จากรายงานการสอบสวนโรคพบว่า อยู่ที่นั่น 2 เดือน มีประวัติไปงานเลี้ยง ไม่มีการสวมหน้ากาก จากนั้นเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อ 29 ม.ค. ไม่มีไข้และอาการป่วย จึงเข้ากักตัวที่ SQ และมีการตรวจเชื้อครั้งแรกในวันที่ 3 ก.พ. พบผลเป็นบวก จึงส่งตัวไปรักษาที่รพ.รัฐในวันที่ 4 ก.พ. ต่อมาทีมสอบสวนโรคจากกรมควบคุมโรค ส่งตัวอย่างตรวจจะบุสายพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ยืนยันผลว่า เป็นสายพันธุ์แอฟริการายแรกของไทย และได้มีการการตรวจผู้ดูแล ผลไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นที่ด่าน เพื่อนำคนที่เข้ามาจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบการกักตัวอย่างเป็นระบบ และอาจจะมีการพิจารณาปรับมาตรการกักตัวเพิ่มจาก 14 วัน เป็น 21 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, TNN, mcot, INN) ทวีตช่อง TNN

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงการสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์แอฟริการายแรกของไทย ว่า ขณะนี้มีการตรวจหาเชื้อบุคลากรในสถานกักกันที่ผู้ป่วยรายนี้เข้าไปพัก ซึ่งผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกคน ไม่พบการติดเชื้อ ขณะเดียวกันประเด็นการห้ามให้คนที่มาจากแอฟริกาได้เข้าประเทศไทยจะช่วยเรื่องการควบคุมป้องกันโรคหรือไม่ มาตรการดังกล่าวอาจไม่ช่วย เพราะพบมีเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์แอฟริการะบาดในหลายประเทศแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ข่าวหุ้น, infoquest, thebangkokinsight, acnews, newtv, mcot, INN) ทวีตช่อง 7 TNN

-นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ ระบุ ขณะนี้โควิด 19 มี 3 สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ สายพันธุ์ B.1.1.7 พบการระบาดครั้งแรกที่อังกฤษ สายพันธุ์ B.1.351 พบระบาดครั้งแรกที่แอฟริกาใต้ และสายพันธุ์สุดท้ายคือ P.1 พบการระบาดครั้งแรกที่บราซิล โดยวิธีการป้องกันไม่ให้ไวรัสกลายพันธุ์ คือ หยุดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ไม่ให้ไวรัสอยู่ในคน นอกจากการป้องกันตัวเองแล้ว วัคซีนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้

2.ความคืบหน้าการบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการจัดหาวัคซีนโควิด ว่า จะมาถึงไทยในปลายเดือน ก.พ. นี้ และใช้เวลาอีก 3 วัน จากนั้นสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ให้กับกลุ่มเสี่ยงตามลำดับที่จัดไว้ ส่วนล็อตที่สอง 8 แสนโดส และ 1 ล้านโดส จะทยอยฉีดเป็นเข็มที่สองให้กับกลุ่มแรก และฉีดเป็นเข็มแรกของกลุ่มอื่นๆ ตามลำดับต่อไป ย้ำว่าการใช้วัคซีนนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากใครจะนำเข้ามาก็ขอให้มาขึ้นทะเบียนกับ อย. แต่การฉีดวัคซีนต้องเป็นไปตามแผนที่รัฐกำหนดไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, workpointtoday, thestandard, mcot) ทวีตช่อง TNN

-รมว.สธ. กล่าวว่า ได้รับการยืนยันจาก บ.ซิโนแวค ประเทศจีนว่า วัคซีนโควิด 19 ที่จะจัดส่งมายังประเทศไทย จะผลิตเสร็จในวันที่ 20 ก.พ. จำนวน 2 ล้านโดสแรก พร้อมส่งออกจากโรงงานผลิตในเมืองปักกิ่ง เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทย หากไม่ติดขัดเรื่องใด คาดว่าจะมาถึงไทยภายใน 24 ก.พ. นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนในไทย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วัคซีนมีปริมาณจำกัด

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ส่วนระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย คือ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1 ฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นที่นอกเหนือจากด่านหน้า ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ประชาชนทั่วไป นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พื้นที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะเร่งด่วนช่วงเดือนก.พ.-เม.ย.2564 จำนวน 2 ล้านโดสแรก จะกระจายใน 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด และพื้นที่ที่มีการพบการติดเชื้อต่อเนื่อง คือ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยจะให้บริการในสถานพยาบาลที่มีแพทย์และห้องฉุกเฉินทั้งรัฐและเอกชน แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดย 1 คนจะฉีด 2 เข็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด 19 ว่า วัคซีนซิโนแวค ประเทศจีน ขณะนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งยืนยันว่าสามารถขึ้นทะเบียนทันใน ก.พ.นี้ ส่วนของบ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้มอบผู้แทนคือ บ.แจนแซน ทอยอเย็นเอกสารมาให้ทาง ออย. พิจารณา สำหรับวัคซีนเจ้าอื่นๆ ยังไม่มีมายื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม แต่มีบ.โมเดอร์นา อิงค์ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทยังไม่มีผู้แทนในประเทศไทย เพราะหากจะขึ้นทะเบียนก็ต้องหาผู้แทนในไทย เหมือนที่ซิโนแวคตั้ง อภ.เป็นผู้แทน

3.โควิด 19 แพร่กระจายผ่านอาหารแช่แข็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นของ WHO ชี้ “โควิด 19” อาจแพร่กระจายผ่านอาหารแช่แข็ง สวนทางกับผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ที่ชี้ว่ามนุษย์จะติดโรคโควิด 19 ได้จากทางอากาศ แต่ไม่ติดจากการสัมผัสพื้นผิววัตถุสิ่งของ และไม่จำเป็นต้องเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อาหารก่อน

4.พนักงานขับรถลดติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, mco)

-จนท.รพ.ประชิดปี่ตย์ และสสอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด 19 บริเวณตลาดสดและอาคารพาณิชย์โดยรอบ พบพนักงานขับรถโดยสาร สาย 34 เพศชาย ติดเชื้อโควิด 19 ด้าน ชมก. ระบุ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 ตามมาตรฐานของ สธ. และ ศบค. อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารกะบาย ซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงานขับรถคนใดนำรถไปขับต่อ และมีการฉีดพ่นทำฆ่าเชื้อความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีหลังใช้งาน จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารของ ชมก.มีความสะอาด ปลอดภัยจากโควิด

5.แพทย์ชี้โควิดปทุมธานีคุ่มยากกว่าที่สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

-น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ. วุฒิสภา ระบุ คลัสเตอร์ปทุมธานีขยายตัว ไป 9 จังหวัด 182 ราย โดยมีเคสเริ่มต้น เป็นหญิงชาวพม่า จากนั้นพบการติดเชื้อเพิ่มถึงร้อยละ 13.13 ของการตรวจมาตรการเชิงรุก และเป็นสัดส่วนของคนไทยมากกว่าคนต่างชาติ แตกต่างกับเหตุการณ์ที่ตลาดกลางมหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติ ทำให้การควบคุมการระบาดของโรคที่ปทุมธานีครั้งนี้ทำได้ยากกว่าที่มหาชัย เนื่องจากคนไทยกักตัวหรือควบคุมได้ยากกว่าแรงงานต่างชาติ ตลอดจนสถานที่ที่มีผู้มารับบริการที่แออัด มีการระบายอากาศไม่ดี และถ้ามีบางจังหวัดที่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออก ต้องถือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงทั้งสิ้น

6.วัคซีนไฟเซอร์ลดป่วยโควิด 94%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-ผลการศึกษาวินิจฉัยประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มประชากรอิสราเอลที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์/ไบออนเทค ครบ 2 เข็ม จำนวน 600,000 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนอีก 600,000 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนลดการแสดงอาการป่วยจากการติดเชื้อลงถึง 94% แนวโน้มการเกิดอาการป่วยหนักลดลงถึง 92% ด้วย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์ มติชน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, xinhua, bangkokbiznews, thestandard, worldmeters)

-WHO ทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังทำรายงานสรุปการศึกษาต้นตอเชื้อโควิด 19 คาดเผยแพร่ได้ในสัปดาห์หน้า... อังกฤษ เริ่มบังคับใช้มาตรการกักตัวในโรงแรมสำหรับผู้เดินทางจาก 33 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในวันที่ 15 ก.พ. โดยบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎจะมีโทษปรับและจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี... เปรู รมว.ตปท. ยื่นหนังสือลาออก หลังฉีดวัคซีนโควิดของซิโนฟาร์มนอกการทดลองทางคลินิกและก่อนที่ทางการจะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชน... เกาหลีใต้ กรุงโซลพบแมวติดโควิดจากเจ้าของที่ติดโควิดทั้งบ้าน... อิหร่าน พบไวรัสชนิดกลายพันธุ์ ยกระดับควบคุมโรครับมือการระบาดระลอก 4... อังกฤษ บังคับผู้เดินทางจาก 33 ประเทศความเสี่ยงสูง กักตัวในโรงแรม ฝ่าฝืนโดนปรับ-จำคุก 10 ปี... นิวซีแลนด์ พบไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษครั้งแรก... ออสเตรเลีย ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนิวซีแลนด์ในช่วง 3 วัน นับจากนี้ไปจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมเตรียมรับวัคซีนของไฟเซอร์ เริ่มฉีดปลาย ก.พ.... เม็กซิโก ได้รับวัคซีนโควิด 870,000 โดสจากอินเดียแล้ว และอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อดำเนินการทดลองวัคซีนทางคลินิกเฟสที่ 3 ของคิวบา... จีน ทางการกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด ทั้งการผลิตและจำหน่ายวัคซีนปลอม การโกงราคา และการลอบฉีดวัคซีนอย่างผิดกฎหมาย...

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 109,659,947 ราย ผู้เสียชีวิต 2,417,955 ราย รักษาหาย 84,178,997 ราย

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด มาใช้ประโยชน์ โดยกล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แคบบางส่วน โดยช่อดอกและเมล็ดกัญชา ยังเป็นยาเสพติดให้โทษ ส่วนของกัญชาที่ปลดล็อกแล้วสามารถนำไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ ผู้ที่จะนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปใช้จะต้องนำมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูก สกัด และผลิตเท่านั้น ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดได้ แต่ต้องมาจากผู้ได้รับอนุญาตปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าว มีบูธนิทรรศการ ร้านค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพตลอดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.30 น. เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.)

-นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และนายมงคล ศรีธรรมมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคราช ไมโครเบรจ จำกัด ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer House ร่วมพิธี "Cannabis kitchen @HOP" เมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ แห่งแรกในโคราชและภาคอีสาน สำหรับเมนูอาหารที่โดดเด่นโดยใช้กัญชาเป็นส่วนผสม เช่น พิซซ่า สปาเกตตี้ ต้มไก่โคราช เมนูของหวาน เช่น พุดดิ้ง ครัวซองต์ และเครื่องดื่ม นับเป็นการต่อยอดกัญชาคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยภาคเอกชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดนครราชสีมา

ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการ เกษตร มทส.กล่าวว่า โครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ มทส. ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ พบว่า ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก และได้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer ขอรับใบกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ควรหลีกเลี่ยงเมนู Cannabis Menu ได้แก่ 1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี 2. ผู้ที่ดื่มและไต่บกพร่อง 3. ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟาริน 4. ผู้ป่วยโรคหัวใจและลิ่มเลือด 5. หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และ 6. ผู้ที่ใช้อยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.)

-นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พร้อมด้วย นางพูนสุข โพธิ์สุ อดีตรองนายก อบจ.นครพนม นายทันใจ ณ รังสี ส.อบจ.นครพนม เขต อ.ศรีสงคราม นายกามนิต มงคลเกตุ สาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการ ผลักดันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาของ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกัญชา เพื่อนำช่อดอกไปทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์ในการสกัดเป็นยารักษาโรค อีกทั้งส่วนใบกัญชาได้ขออนุญาต นำไปปรุงประกอบอาหารเป็นเมนูเพื่อสุขภาพชนิดต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการเกษตรทางเลือกปลูกกัญชาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์(แนวหน้า)

- นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผอ.ทำการแทนผอ.อ.ส.ค.กล่าวว่า ได้ร่วมกับ อย. วิสาหกิจชุมชนพันธุ์บุรีรัมย์ ม.แม่โจ้ และ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกัญชงเป็นอาหารโคมนมในเดือน ต.ค.63 ที่ผ่านมา ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ด้าน ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาฯ อย. คาดว่า เมื่อมีการเพาะปลูกกัญชงเพิ่มขึ้นในประเทศไทย จะสามารถผลักดันให้มีของเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างมหาศาล ขณะนี้ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถขออนุญาตปลูกได้ทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การค้า การแพทย์ การศึกษา วิจัย การใช้ตามวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง โดยผู้ที่ต้องการขออนุญาต ยื่นคำขอ ณ สถานที่ปลูกที่ตั้งอยู่ หากอยู่ กทม. ให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ ตจว.ให้ยื่นที่ สสจ. ส่วนผู้ขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ยื่นคำขอที่ อย.

โครงการก้าวท้าใจ Season 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก้าวท้าใจ Season 3 โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยลงทะเบียนและเก็บสะสมแต้มสุขภาพ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และร่วมกิจกรรม 100 วัน 100 กิโลเมตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 8 มี.ย.64 ลงทะเบียนผ่าน Line ID @thnvr เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ และมีการคัดกรองสุขภาพโดยการประเมินค่าดัชนีมวลกาย ส่งผลและรายงานผลการออกกำลังกาย เพิ่มรูปแบบกลุ่ม และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดแข่งขันภายในกลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พร้อมทั้งสามารถสะสม Health Point หรือแต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแลกของรางวัล และเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ

โรคมือ เท้า ปาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาเคร่งครัดในมาตรการคัดกรองและสังเกตอาการเด็กก่อนเข้าเรียน ทุกเช้า โดยโรคมือ เท้า ปาก จะมีอาการตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น และจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปากชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ วิธีป้องกันให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกัน ของใช้

ประเด็นข่าว

ของเล่นเด็กเป็นประจำ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และจัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือเล่นเป็นกลุ่มย่อย โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ซึ่งจะสามารถป้องกันทั้งโรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด 19 ได้

อาการเสี่ยงวัณโรคปอดและมะเร็งปอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)

- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเผยแพร่ข่าวในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อาการไอเรื้อรัง เสี่ยงเป็นวัณโรคปอด และมะเร็งปอด พบว่า อาการไอเรื้อรังเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนมะเร็งปอด โดยสาเหตุของมะเร็งปอดมาจากหลายปัจจัย เช่น การสูบบุหรี่ การสูดดมควันบุหรี่มือสอง แร่ใยหิน ก๊าซเรดอน สารเคมี และมลภาวะทางอากาศ รวมถึงผู้ที่เคยมีรอยโรคที่ปอด เช่น วัณโรค โรคถุงลมโป่งพอง จะมีความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอดสูงกว่าบุคคลทั่วไป อาการที่พบบ่อยของโรคมะเร็งปอด เช่น ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด เหนื่อยหอบง่าย ปอดติดเชื้อบ่อย เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวเรื้อรัง ควรรีบปรึกษาแพทย์

สูตรตรวจปาห้องโก๋

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการสุ่มเก็บตัวอย่างปาห้องโก๋ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 80 ตัวอย่าง แยกเป็นปาห้องโก๋แบบคั่วและซาลาเปา 61 ตัวอย่าง ปาห้องโก๋จิ้งจอก 14 ตัวอย่าง และปาห้องโก๋ที่แบรนด์ดังที่ได้รับความนิยมสูง 5 ตัวอย่าง มีความปลอดภัย ไม่พบการปนเปื้อนบอร์แรกซ์ ไม่พบสารโพลาไรในปาห้องโก๋จากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเป็นการรักษาสุขภาพ ไม่ควรรับประทานปาห้องโก๋ต่อเนื่องติดกันเป็นประจำทุกวัน ในกรณีที่ได้รับประทานปาห้องโก๋เป็นอาหารเช้าควรหาอาหารที่มีโปรตีน เช่น ไข่ดาว หรือไข่ต้มเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานโปรตีนจากอาหารอื่นเพิ่มเติมไปด้วย และก่อนซื้อให้มองดูน้ำมันในกระทะที่ใช้ทอดปาห้องโก๋ ถ้าเห็นว่าน้ำมันเป็นสีดำเข้ม ควรเปลี่ยนไปเลือกซื้อเจ้าอื่นแทน

แพทยสภาแถลงจุดยืน 4 ข้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, thematter, workpointtoday, kapook, mthai, thebangkokinsight)

- ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 พร้อมด้วย รศ. นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 และ พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมกันแถลงถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 ที่ได้มีการสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎร ซึ่งหนึ่งในผู้บาดเจ็บพบว่าเป็นแพทย์อาสาด้วยนั้น โดยระบุว่า 1. ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการข่มขู่ การละเมิดกฎหมาย และการใช้กำลังที่เกินความเหมาะสมของทุกฝ่าย ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณ หรือสัญจรผ่านพื้นที่ใกล้เคียง 2. ขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติและระมัดระวังที่จะไม่กระทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรพพยาบาลตามหลักกาชาดสากล 3. ขอหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบการให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีการติดสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นบุคลากรหรืออาสาสมัครทางการแพทย์ที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบัติความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัยตามหลักสากลที่สำคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือความเป็นกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 4. ขอแสดงความชื่นชมต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมต่าง ๆ โดยมีได้หวังผลตอบแทนใด ๆ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติตามที่ รมว.สธ. เสนอแต่งตั้ง น.ส.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อัย. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข สำนักงาน อัย.